

CÔNG TY THỰC PHẨM PEPSICO TU SỬA 2 PHÒNG HỌC VÀ DÀNH TẶNG NHIỀU PHẦN QUÀ CHO ĐIỂM TRƯỜNG LÊ TRƯỜNG TH PHAN BỘI CHÂU.

Bí thư chi bộ; Hiệu trưởng Trường TH Phan Bội Châu cô Trần Thị Bạch Yến trần trở Nhà trường có một điểm trường lẻ là phân hiệu buôn Gram B, nằm tại vùng đặc biệt khó khăn. Tại đây có 2 dãy nhà cấp 4 trong đó có 2 phòng học, không đảm bảo an toàn vì xây bằng vôi cát cách đây hơn chục năm. Mưa lớn kéo dài mái tôn thủng nhiều chỗ, nước dột ướt nền phòng học, tường bị ngấm nước và còn có một đoạn tường rào bị nứt, sạt lở kè móng. Vào ngày mưa do bị dột giáo viên giảng dạy cho học sinh kê bàn học sát lên phía trên hoặc dồn hết sang một bên nhằm tránh xa vết nứt trên tường. Trong lớp không dám sử dụng điện tại hai phòng học vì nguy cơ chập cháy, mất an toàn cho giáo viên và học sinh. Trần trở trước sự khó khăn của trường, cô Trần Thị Bạch Yến đã tham mưu, chia sẻ và nhận được sự giúp đỡ của công ty thực phẩm Pepsico Việt Nam. Công ty đã đồng ý đầu tư tu sửa cho điểm trường lẻ buôn Gram B hai phòng học, 150m hàng rào, tổng trị giá 350.000.000 đồng.





02 phòng học tại điểm trường lẻ buôn Gram B được công ty thực phẩm Pepsico Việt Nam đầu tư tu sửa.

Vào ngày 10/12/2024 Nhà trường đã long trọng tổ chức lễ trao tặng công trình tu sửa điểm trường lẻ TH Phan Bội Châu với sự tham gia của Công ty thực phẩm Pepsico, đại diện Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên dạy tại điểm trường, đoàn thanh niên, lãnh đạo phòng GD & ĐT huyện Cư M'gar, Đảng ủy, UBND xã EaDrong, BTQ buôn Gram B và cha mẹ học sinh.





Cô hiệu trưởng Trần Thị Bạch Yến - đại diện nhà trường nhận công trình sửa chữa phòng học trị giá 350.000.000đ đồng.

Ngoài ra Nhà trường còn rất vui mừng nhận được 24 máy tính bàn, 18 máy tính bảng, sách truyện và các phần quà cho các học sinh nghèo hiếu học từ quý Công ty thực phẩm Pepsico Việt Nam.





Bên cạnh đó công ty còn tổ chức cho các em tham gia một số trò chơi bổ ích và có thưởng là những phần quà là các đồ dùng học tập ý nghĩa.



Công ty còn tặng cho học sinh nhiều cuốn truyện tranh bên trong mỗi cuốn truyện là những lời nhắn nhủ thân thương để động viên các em chăm đọc sách



Công ty thực phẩm Pepsico Việt Nam trao tặng sách truyện và các phần quà cho các học sinh nghèo hiếu học.

Công ty trao tặng cho 10 phần quà là những chiếc áo ấm cho học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh gia đình khó khăn.



Công ty thực phẩm Pepsico Việt Nam trao tặng
10 suất quà cho học sinh nghèo hiếu học.

Phần tường rào bị lún và hư hỏng được công ty hỗ trợ tu sửa lại chắc chắn.



Hiệu trưởng nhà trường cô Trần Thị Bạch Yến phát biểu, gửi lời cảm ơn sâu sắc, trân quý trước tấm lòng vàng của Quý công ty Công ty thực phẩm Pepsico Việt Nam, đã giúp đỡ, hỗ trợ cho nhà trường nhiều phần quà có giá trị. Từ nay các em học sinh được yên tâm học hành dưới một phòng học kiên cố, các em có đầy đủ trang thiết bị máy tính và các phần quà ý nghĩa để học tập ngày một tốt hơn.



Cô hiệu trưởng Trần Thị Bạch Yến phát biểu, gửi lời cảm ơn đến Công ty thực phẩm Pepsico Việt Nam.



Giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh tại điểm trường buôn Gram B ghi nhận và chân thành cảm ơn đến cô Trần Thị Bạch Yến đã hết lòng vì học sinh thân yêu, đã kết nối yêu thương đến Công ty thực phẩm Pepsico Việt Nam. Các em học sinh đã có phòng học mới khang trang, sạch đẹp và an toàn. Xin cảm ơn cô, chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

